

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại cuộc họp Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến của Cục Thuế tỉnh**

Ngày 05/10/2022, tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến của Cục Thuế tỉnh. Tham dự cuộc họp gồm có: Cục Thuế tỉnh (Cục trưởng, Phó Cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc), Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Cục Thuế tỉnh và ý kiến các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước thực hiện 12.195 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán năm, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 11.455 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán, tăng 34,4% so cùng kỳ. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất (5.438.241 triệu đồng) thì thu nội địa 6.017 triệu đồng, đạt 84,3% dự toán, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên, ngành Thuế tỉnh đã có nhiều nỗ lực, đổi mới phương thức quản lý thuế từ quản lý sang phục vụ người nộp thuế, hiện đại hoá công tác quản lý thuế, trọng tâm là điện tử hoá công tác thu nộp ngân sách; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, triển khai ứng dụng “eTax Mobile” trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế; tăng cường sử dụng hóa đơn điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, theo đó đã quản lý, khai thác các nguồn thu mà trước đây chưa tổ chức quản lý thu như thu từ hoạt động thương mại điện tử, thuế thu nhập phát sinh thêm từ chuyển nhượng bất động sản, điện mặt trời áp mái,... Với những kết quả nổi bật nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành Thuế tỉnh Bình Định trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác thu NSNN trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề nghị ngành Thuế tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến, yêu cầu Cục Thuế tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế để triển khai hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch cả năm 2022 đã đề ra; trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Bám sát, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND tỉnh giao đầu năm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên từng địa bàn, phân tích đi



sâu, đánh giá, phân loại cụ thể từng sắc thuế, từng ngành, từng lĩnh vực và từng đối tượng để có biện pháp quản lý thu phù hợp hơn. Luôn tìm cách đổi mới biện pháp quản lý để đạt hiệu quả cao hơn, hướng đến tiêu chí **“thu đúng, thu đủ, thu văn minh”**, nuôi dưỡng nguồn thu không phải **“tận thu”** bằng mọi cách.

2. Cục Thuế tỉnh rà soát cơ sở dữ liệu, phân loại thuế theo các lĩnh vực và chủ động làm việc cùng các Sở, ngành có liên quan để có giải pháp cụ thể, tăng cường trách nhiệm về công tác thu thuế của các Sở, ngành đối với lĩnh vực theo dõi, quản lý của mình. Qua đó, phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý thu thuế cho từng lĩnh vực cụ thể: khách sạn, nhà hàng, ăn uống giải khát, nhà nghỉ, cho thuê nhà, kinh doanh vận tải, mua bán online, kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, khai thác tài nguyên, xây dựng, chuyển nhượng bất động sản,...Phấn đấu tăng thu đối với các lĩnh vực còn dư địa tăng thu để bù đắp cho các lĩnh vực có khả năng không đạt dự toán trong trường hợp khách quan.

3. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng tối đa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo quy định; tập trung mọi nỗ lực lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khỏe doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho tương lai.

4. Tập trung cho công tác kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc giúp người nộp thuế khắc phục các sai phạm và tự giác nộp thuế; chỉ tập trung nhận dạng sai phạm, hành vi, thủ đoạn gian lận đối với doanh nghiệp cố tình trốn thuế, gian lận thuế, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, số hóa công tác quản lý thu thuế bằng công nghệ số và xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, ổn định hệ thống. Từng công chức ngành thuế nắm chắc đặc điểm, quy mô, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết hợp với công cụ hỗ trợ công nghệ thông tin (đặc biệt là ứng dụng Quản lý hóa đơn điện tử và ứng dụng Giám sát hồ sơ khai thuế) phục vụ tốt cho công việc quản lý của ngành. Cùng với đó, rà soát, phân loại các khoản thu theo chiều sâu gắn với các giải pháp, mức độ thu cụ thể, triển khai nhiệm vụ trên tinh thần thu đúng, thu đủ, thu văn minh.

6. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đối với các cán bộ, công chức, nhất là cán bộ trẻ của ngành Thuế theo hướng toàn diện cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn nhằm phục vụ cho công cuộc cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế trong thời gian tới.

7. Nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền các chính sách mới về thuế, hóa đơn, những điểm đáng lưu ý, những thay đổi mới so với



trước đây để người nộp thuế áp dụng kịp thời, chấp hành đúng quy định (những điểm mới này nếu không kịp thời thay đổi, áp dụng có khả năng bị xử phạt).

8. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2023 đảm bảo phù hợp với tiềm lực phát triển kinh tế của các địa phương (dựa trên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các dự án mới phát sinh,...) và tỷ lệ giao của Tổng cục Thuế, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022.

**\* Đối với các Sở, ngành và địa phương có liên quan**

1. Việc thu thuế không chỉ là riêng nhiệm vụ của ngành Thuế, mà là nhiệm vụ chung của tất cả các ngành, các cấp; do đó, đòi hỏi các ngành cần phải đồng hành, theo dõi việc thu thuế của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm quản lý thu thuế đối với lĩnh vực thuộc chức năng theo dõi, quản lý của mình; đồng thời, phối hợp chặt chẽ và chủ động kết nối chia sẻ dữ liệu với ngành Thuế nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát danh mục đối với các hoạt động mua bán online, kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, từ đó, có cơ sở đề Cục Thuế tỉnh phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và các Ngân hàng thương mại có biện pháp quản lý thu thuế đối với các lĩnh vực này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối chia sẻ với cơ quan Thuế về dữ liệu camera tại các mỏ khoáng sản, số liệu báo cáo khai thác thực tế theo từng mỏ, số liệu kiểm tra của cơ quan tài nguyên môi trường về sản lượng khai thác thực tế,... nhằm tạo điều kiện cho cơ quan Thuế quản lý thu thuế đúng sản lượng khai thác thực tế. Đồng thời, khẩn trương thực hiện kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu về phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đất đai với cơ quan Thuế để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

4. Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai việc phê duyệt đăng ký lưu trú 100% bằng phương thức điện tử trên ứng dụng Quản lý lưu trú trực tuyến để cơ quan Thuế có cơ sở quản lý thuế theo thực tế phát sinh.

5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 159/TB-UBND ngày 14/6/2022 và các Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế trong các lĩnh vực: hoạt động kinh doanh lưu trú (Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/5/2018); hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử (Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/7/2021); triển khai ứng dụng Thuế điện tử (eTax Mobile) hỗ trợ cho Người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động (Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2022); khai thác tài nguyên khoáng sản (Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/7/2022); hoạt động kinh doanh bất động sản (Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/7/2022);...



6. Đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại Báo cáo số 2879/BC-CTBDI-VP ngày 30/9/2022, về cơ bản thống nhất, giao Cục Thuế tỉnh làm việc cụ thể với các sở, ngành có liên quan để phối hợp giải quyết; trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Các sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện thẳng lợi các nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K7, K16, K17.

*huân*

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Lê Ngọc An**